

Số: 1044/PGDDĐT

V/v triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử mới
trong điều hành và thông tin 2 chiều giữa phòng
GDĐT và các trường trực thuộc

Hà Đông, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Trong thời gian qua, hệ thống thư điện tử @hanoiedu.vn do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cung cấp cho các nhà trường liên tục bị sự cố, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin 2 chiều giữa phòng GDĐT với các nhà trường, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ cũng như công tác chuyên đổi số của năm học 2022-2023. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống thư của ngành với tên miền @hanoiedu.vn cơ bản chưa khắc phục được sự cố, chỉ nhận được thư gửi từ các thư với tên miền khác, không nhận được và cũng không gửi đi được tới bất kỳ hòm thư nào, một số hòm thư mất quyền đăng nhập (không đăng nhập được, yêu cầu liên hệ với người quản trị hệ thống).

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học, thông tin nhanh, kịp thời, không bị gián đoạn giữa các nhà trường và Phòng GDĐT, kể từ ngày 5/10/2022, ngành GDĐT quận Hà Đông thống nhất sử dụng hệ thống thư điện tử được cung cấp miễn phí bởi Google với tên miền @gmail.com để trao đổi thông tin 2 chiều. Hòm thư mới của Phòng GDĐT Hà Đông là hadong.pgd@gmail.com được chính thức sử dụng để (nhận, gửi thư) trao đổi thông tin với các nhà trường. Hòm thư cũ pgd-hadong@hanoiedu.vn tạm ngừng sử dụng trong việc thông tin tới các nhà trường, Phòng GDĐT chỉ sử dụng để nhận thư từ Sở GDĐT.

Đối với các trường tư thục có tên miền riêng, có hệ thống email riêng, phòng GDĐT đồng ý để các trường sử dụng G-mail với tên miền riêng của các trường, đề nghị các nhà trường chủ động liên hệ đ/c Đỗ Tuấn An - ĐT: 0979100345 cung cấp địa chỉ email để thêm vào danh bạ thư của phòng GDĐT.

Nhận được văn bản này, Phòng GDĐT Hà Đông đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Quận thông tin tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường được biết để thực hiện./.

Nơi nhận :

- Sở GDĐT (để báo cáo)
- Đ/c Trưởng Phòng GDĐT (để b/c);
- Các đ/c PTP GDĐT (để biết và thực hiện);
- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);
- Lưu VT, Công thông tin điện tử.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thị Lệ Hằng